



ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช  
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร  
ทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษ หรือโครงการนักเรียนทุนรัฐบาล  
(นักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)

ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคล  
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย  
กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษ หรือโครงการนักเรียนทุนรัฐบาล (นักเรียนในพระราชานุเคราะห์  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) ลงวันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยรับสมัครระหว่าง  
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๗ - วันศุกร์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครคัดเลือกฯ และตรวจสอบคุณสมบัติได้เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้มีสิทธิ  
เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษ หรือโครงการนักเรียนทุนรัฐบาล (นักเรียน  
ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) จำนวน ๒ ราย ตามบัญชีรายชื่อ  
ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกแนบท้ายประกาศนี้ และขอแจ้งให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกทราบและถือปฏิบัติ  
ดังนี้

๑. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ในครั้งนี้ ได้ตรวจสอบตามเอกสารหลักฐานและ  
ข้อเท็จจริงตามที่ผู้สมัครแจ้งในใบสมัครสอบคัดเลือก หากปรากฏภายหลังพบว่าผู้สมัครรายใดเป็นผู้ขาด  
คุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัคร ให้ถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติที่จะบรรจุและแต่งตั้ง หรือหากได้รับ  
บรรจุและแต่งตั้งไปแล้ว จะถูกเพิกถอนคำสั่งบรรจุและแต่งตั้ง โดยจะเรียกข้อสิทธิใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

๒. กำหนดการสอบสัมภาษณ์ ในวันศุกร์ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป  
โดยให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกไปถึงสถานที่สอบก่อนเวลาสอบไม่น้อยกว่า ๑ ชั่วโมง และผู้เข้าสอบคัดเลือก  
ต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ซึ่งมีเลขประจำตัว ๑๓ หลักที่มีรูปถ่ายติดอยู่  
ที่บัตรมาแสดงคู่กันในวันสอบสัมภาษณ์ โดยผู้เข้าสอบต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการ  
ปฏิบัติของผู้เข้าสอบ พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ ในวันสอบผู้เข้าสอบต้อง  
แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายเจียร ทองนุ่น)

ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ปฏิบัติหน้าที่แทน

ประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู  
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษ หรือโครงการนักเรียน  
ทุนรัฐบาล (นักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)  
(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒)

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครศรีธรรมราช เขต ๓ จำนวน ๑ ราย

ที่	วิชาเอก	รหัสประจำตัว ผู้สมัคร	ชื่อ - ชื่อสกุล	หมายเหตุ
๑	คณิตศาสตร์	๑๐๑	นางสาวชนิษฐา ทองตรี	สถานที่คัดเลือก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครศรีธรรมราช เขต ๓

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ จำนวน ๑ ราย

ที่	วิชาเอก	รหัสประจำตัว ผู้สมัคร	ชื่อ - ชื่อสกุล	หมายเหตุ
๑	เคมี	๒๐๑	นางสาวสาริยา ยอดวารี	สถานที่คัดเลือก สำนักงานเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

